

เดลินิวส์

ฉบับที่ 25,051 วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 หน้า 24

โอกาสที่ไม่มีสิ้นสุด... 'STARTUP THAILAND 2018'



มาชวนไปงานนี้...“STARTUP THAILAND 2018” ที่เขาว่าไฮไลต์ คือการรวม 6 ความยิ่งใหญ่ที่สุด (BIGGEST) ของงานสตาร์ทอัพในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาไว้ในงานเดียว

โดยเป็นทั้งงานสตาร์ทอัพที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาคม เครือข่ายความร่วมมือจาก 25 ประเทศ ที่พร้อมมาจัดแสดงผลงานมากกว่า 400 สตาร์ทอัพ และเป็นงานที่มีจำนวนผู้เข้าร่วมและชมงานมากที่สุดในภูมิภาค

ภายใน 4 วันของการจัดงาน จะมีการประชุมด้านเทคโนโลยีมากถึง 18 TECH Conference รวมถึงมีแข่งขันแฮกกาธอน (Hackathons) ที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งจะระดมสมองเพื่หาสุดยอดไอเดียใน 5 โจทย์ที่ท้าทายจากผู้แข่งขัน 1,500 คนใน 2 วัน 1 คืน นอกจากนี้ยังมีการค้นหาสุดยอดสตาร์ทอัพระดับประเทศประจำปีอีกด้วย

“ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์” ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือสนช. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เจ้าภาพหลัก บอกว่า งานนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 3

...ภายใต้แนวคิด “โอกาสที่ไม่มีสิ้นสุดของทุกคน หรือ ENDLESS OPPORTUNITIES” ที่จะจับคู่ระหว่างคำว่า “โอกาส” กับ “ศักยภาพ” ที่สตาร์ทอัพมีอยู่..

3 ปีที่ผ่านมาทั้งภาครัฐและเอกชน ได้มีการผลักดันให้คนไทยเกิดความตื่นตัว และรู้ว่าการส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง ยกระดับไปสู่ภูมิภาคเอเชีย เกิดนักลงทุนระดับองค์กรหรือ CVC ขึ้นเป็นจำนวนมาก โดยมีวงเงินพร้อมจะลงทุนแล้วกว่า 30,000 ล้านบาท รวมถึงมีเครือข่ายพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ และทำให้กรุงเทพฯ กลายเป็นเมืองที่สตาร์ทอัพอยากมาอยู่มากที่สุด ในเอเชีย

ปัจจุบันไทยมีสตาร์ทอัพระดับไอเดียสแตกแล้วกว่า 10,000 ราย และเป็นสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพและดำเนินธุรกิจจริงแล้วประมาณ 1,500 ราย

สำหรับปีนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสร้างโอกาสแบบไม่มีที่สิ้นสุดให้กับสตาร์ทอัพไทย ดร.พันธุ์อาจ บอกว่า ในงานฯ จะมีวิทยากรชั้นนำระดับโลกที่จะมาบรรยายแพร่ประสบการณ์

กว่า 500 คน จากไทย 350 คน ต่างประเทศ 150 คน จากผู้บริหารระดับสูง จากคนที่ล้มลุกคลุกคลาน และปลุกปั้นบริษัทมากับมือ รวมถึงเหล่านักคิดนวัตกรรมและกลุ่มคนผู้พร้อมลงมือทำเพื่อเปลี่ยนแปลงโลก

นอกจากนี้ยังมีเวทีพบปะนักลงทุน เมกเกอร์สเปซ และเวิร์กช็อปจากพันธมิตรต่าง ๆ เช่น เคลล์ อีเอ็มซี ประเทศไทย ที่จะนำเอาผู้เชี่ยวชาญด้าน อินเทอร์เน็ต ออฟ ธิงส์ (IoT) ปัญญาประดิษฐ์ หรือเอไอ ตลอดจนมีกาดค้า มาให้ค้า



ปรึกษา ถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ให้กับสตาร์ทอัพ เพื่อให้สามารถนำเอาเทคโนโลยี และองค์ความรู้แต่ละส่วน ไปพัฒนาและต่อยอดธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ บอกว่า ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของสตาร์ทอัพไทยใน 3 ปีที่ผ่านมา จะสะท้อนผ่านงานสตาร์ทอัพ ไทยแลนด์ 2018 นี้ ซึ่งจะได้เห็นถึงความหลากหลายของสตาร์ทอัพที่มีตั้งแต่ศิลปะ เทคโนโลยีธุรกิจที่ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ไปจนถึงธุรกิจด้านบริการ และด้านความสวยงามงาม

และด้วยสตาร์ทอัพไทยกำลังอยู่ในช่วงเติบโตอย่างต่อเนื่อง นโยบายของรัฐบาลในปีนี้เป็น



จึงเน้นไปที่การสร้างระบบนิเวศที่เอื้อกับการเติบโตของสตาร์ทอัพ ซึ่ง ดร.สุวิทย์ บอกว่า อย่างน้อย สิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นในปีนี้ก็คือ “พ.ร.บ.สตาร์ทอัพ” ซึ่งมุ่งเน้นลดอุปสรรคในการเป็นสตาร์ทอัพ ดึงดูดสตาร์ทอัพทั่วโลกเข้ามาเพื่อเรียนรู้และสร้างนวัตกรรมร่วมกันใน



ประเทศไทย การเข้าถึงแหล่งทุนต่าง ๆ และเชื่อมโยงสตาร์ทอัพไทยไปสู่ตลาดโลก

นอกจากนี้ยังมีการผลักดัน “Regulatory Sandbox” สมาร์ท วิซ่า และเร่งการดำเนินงานผ่านนวัตกรรมให้เห็นเป็นรูปธรรม เช่น ที่โยชิ และ ปูนวิถิ มีการผลักดันให้เกิดการจัดซื้อจัดจ้างรางวัลภาครัฐ และผลักดันให้สิทธิบัตรงานวิจัยเป็นของเจ้าของผลงานไม่ใช่เจ้าของทุน

“สิ่งที่จะเน้นอย่างมากในปีนี้ ก็คือสิ่งที่นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญเป็นพิเศษ คือ การทำให้หน่วยราชการต่าง ๆ ของทุกกระทรวง สามารถทำการจัดซื้อจัดจ้างสตาร์ทอัพได้เนื่องจากสตาร์ทอัพ

ในเมืองไทยมีเพียงพอแล้วสำหรับตอบโจทย์ความต้องการภาครัฐ และภาครัฐก็เป็นตลาดที่สำคัญ และเป็นจุดตั้งต้นที่ดีสำหรับสตาร์ทอัพ ทั้งนี้ได้มอบหมายให้ สนช. ไปรวบรวมสตาร์ทอัพด้านต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นงานใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในอีก 2-3 เดือนข้างหน้า”

มั่นใจในศักยภาพ แต่ยังคงขาดโอกาส ...ค้นหาได้ทั้งงาน “STARTUP THAILAND 2018” 17-20 พฤษภาคม 2561 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

อยากเห็น...โอกาสของสตาร์ทอัพไทย ที่เริ่มต้นได้ด้วยตลาดภาครัฐจริง ๆ

นัตยา คชินท์
nattayap.k@gmail.com